



ที่ ศธ 04007.234/ 591

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สทป.บ.ค.  
 19547  
 วันที่ 25 ต.ค. 2554  
 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
 50 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย  
 จังหวัดเชียงใหม่ 50290

29 กันยายน 2554

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศลเพื่อคนพิการระดมทุนจัดซื้อที่ดิน  
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคพายัพ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กพิการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ และเครื่องช่วยต่างๆ เนื่องจากด้วยสภาพข้อจำกัดของนักเรียน ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดการศึกษามีความยากลำบาก แต่โรงเรียนก็มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน ให้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม มีสัมมาอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ

ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนพิการมากกว่า 300 คน จากทั่วประเทศเข้ามาเรียนและพักประจำอยู่ที่โรงเรียน เด็กๆ ต้องอยู่กันอย่างแออัด และเปียดเสียดในพื้นที่อันจำกัดนี้ เนื่องจากพื้นที่ในโรงเรียนมีอาคารก่อสร้างเต็มพื้นที่ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียนประจำ โรงอาหาร และโรงซักผ้า จึงไม่สามารถที่จะสร้างอาคารหอพักเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับนักเรียนที่จะทำกิจกรรมนอกเวลา ซึ่งเด็กๆ ทุกคนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่อาศัยโดยที่เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งเรียนจบ นับเวลาที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้จนถึง 14 ปี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู ผู้ปกครองและชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงการ "ทอดผ้าป่ามหากุศล" ระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินมอบให้เด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ในการนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน หรือหน่วยงาน องค์กรของท่าน ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อที่ดินให้เด็กพิการ ซึ่งจะทอดถวาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์เป็นอนาณัติ/เช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ใจ หมายเลขบัญชีสะสมทรัพย์ 375-0-07264-7 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางพวงทอง ศรีวิลัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ธุรการ โทร. 053-498145 / ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-5950146